

## วิจัยในชั้นเรียน

พฤติกรรมการณ์ไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ปวส.2/4 วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม

ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 5 คน

การวิจัยในชั้นเรียน

โดย อรรถพล มีใหม่

เรื่อง

พฤติกรรมการณ์ไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ปวส.2/4

ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 5 คน

ผู้วิจัย

อรรถพล มีใหม่

ปัญหา

นักเรียนชั้น ปวส.2/4 ที่เลือกเรียนการขายมีจำนวน 25 คนเป็นชาย 5 คน และเป็นหญิง 20 คน ครูได้เริ่มเข้าสอนวิชา โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม เมื่อโรงเรียนเปิดภาคแล้ว 2 สัปดาห์และเป็น ครูใหม่ที่นักเรียนไม่รู้จักมาก่อน ในสัปดาห์แรกที่ครูเข้าสอนนั้น หลังจากที่ได้ปฐมนิเทศ นักเรียนก่อนการเรียนแล้ว ครูเริ่มกิจกรรมบทเรียนที่ 3 เรื่อง การตราภาพ ซึ่งเป็นบทเรียนต่อจากที่นักเรียน เรียนมาแล้วกับครูคนอื่นในสัปดาห์ก่อน เมื่อจบบทเรียนใน ตอนปลายสัปดาห์ ครูประเมินผลด้วยการให้นักเรียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทส่ง ปรากฏว่ามีนักเรียนส่งงานจำนวน 20 คน อีก 5 คนไม่ส่ง ต้นสัปดาห์ที่ 2 ครูคืนงานพร้อมประกาศรายชื่อผู้ส่งงาน และแจ้งให้นักเรียนทั้งห้องทราบว่า มีผู้ไม่ส่งงานจำนวน 5 คน ซึ่งจะทำให้มีงานไม่ครบเกณฑ์และทำให้ติด "ร" ปรากฏว่า เมื่อหมดคาบเรียน นักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานคนหนึ่งมาหาครู และขอส่งงานในวันรุ่งขึ้น ครูรับทราบและเตือนว่าการส่งงานช้า จะถูกหักคะแนนความไม่ตรงต่อเวลา ต้นสัปดาห์ที่ 3 ครูคืนงานของบทเรียนที่ 2 ที่นักเรียนทำ ในสัปดาห์ที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ส่งงานและผู้ไม่ส่งงานเหมือน คราวแรก วันรุ่งขึ้นนักเรียนทั้ง 5 คนส่งงานที่หลังเหมือนเดิม จากพฤติกรรมการณ์ส่งงานช้าแลผลงานที่นักเรียนทำส่ง หลังกำหนด ทำให้เกิดภาวะคุกคามในขณะดำเนินการสอน การควบคุมชั้นเรียนไม่ราบรื่น การตราภาพของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1 เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้ให้นักเรียนทั้ง 5 คนไม่ส่งงาน

ตามกำหนด

2 เพื่อหาวิธีการให้นักเรียนทั้ง 5 คนส่งงานตามกำหนด

## วิธีการวิจัย

1 จากการสอบถามนักเรียนในห้องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ของนักเรียนทั้ง 5 คน ทราบว่าเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจ

เรียน : "เขาเป็นแบบนี้ทุกชั่วโมงและทุกวิชา" 2 จากการสังเกต พบว่านักเรียนทั้ง 5 ไม่มีแบบเรียน ประกอบการเรียน ทุกครั้งที่มีการใช้แบบเรียนทำกิจกรรม ในห้องเรียน นักเรียนจะคุยกับเพื่อนข้างๆ เมื่อมีการ ทบทวน

ท้ายคาบแต่ละคาบ นักเรียนทั้ง 5 คน ตอบคำถามไม่ได้เลย

3 จากการพิจารณาผลงานที่นักเรียนทำส่ง นักเรียนทำผิด เหมือนกับเพื่อนที่ส่งมาก่อนแล้ว

4 จากการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง 5 คนทีละคน นักเรียน สาระภาพว่า "ไม่เข้าใจบทเรียนตั้งแต่แรก"

5 จากการสอบถามครูที่เคยสอนนักเรียนห้องนี้ ทราบว่า นักเรียน 5 คนดังกล่าว "ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ปวส.1

## การวิเคราะห์ข้อมูล

1. **สรุปข้อมูล** จากเพื่อนในห้อง จากครูที่เคยสอนมาก่อน จากตัวนักเรียนเอง จากผลงานของนักเรียน และจากการ สังเกตพฤติกรรมในขณะที่เรียนในห้องเรียน พบว่าสาเหตุที่ ทำให้นักเรียนทั้ง 5 คนไม่ส่งงานพร้อม เพื่อน มาจากไม่มี แบบเรียน ไม่เข้าใจในบทเรียนและมีพื้นฐานทางธุรกิจขนาดย่อม อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงไม่ สามารถทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนได้ ต้องรอให้เพื่อนทำส่งก่อนแล้วลอกเพื่อนมาส่งครู เพียงเพื่อ ให้มีงานส่ง ได้ครบตามเกณฑ์ และไม่ติด "ร"

2. **สรุปผลการวิเคราะห์ไปปรึกษาผู้ร่วมงานและถาม** ความคิดเห็นของนักเรียนทั้งห้อง เพื่อหาแนว ทางแก้ไข

## ได้ข้อสรุปว่า

2.1 ควรกำหนดวันที่แน่นอนที่จะต้องใช้แบบเรียนและ ให้นักเรียนขอยืมแบบเรียนเพื่อใช้ในคาบ เรียนได้จาก ห้องสมุด

2.2 ควรมีการจัดกลุ่มให้นักเรียน 5 คนกระจายไปอยู่ในกลุ่ม เพื่อนที่ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีเพื่อ ช่วยเหลือกัน

2.3. ทำเอกสารเสริมการสอนบทเรียนให้นักเรียนทุกคน สามารถนำไปทบทวนนอกเวลาเรียนได้

2.4. เพิ่มคะแนนกลุ่มที่สามารถช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหา ทั้ง 9คนส่งงานได้ตามกำหนดทุกครั้ง

2.5. สอนเสริมนักเรียนทั้ง 5 คนนอกเวลาเรียน